

## THƯ CẢM ƠN

Kính gửi:

- Chi nhánh Bitas Miền Bắc, công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân;
- Viện kiểm soát nhân dân huyện Điện Biên;

Ngày 06.9.2024, trong không khí kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường thầy và trò nhà trường đón nhận món quà của Chi nhánh Bitas Miền Bắc, công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân; món quà tặng thật sự có ý nghĩa, là nguồn động viên lớn đối các em học sinh để các em khắc phục hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn; làm tăng thêm đời sống văn hóa tinh thần, giúp các em tự tin, vươn lên trong cuộc sống. Món quà là 150 đôi dép, trị giá 42.100.000 đồng, đến với các đầu năm học mới 2024 - 2025, là nhờ sự quan tâm, sự bao bọc, sự động viên, của Chi nhánh Bitas Miền Bắc, công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân, Viện kiểm soát nhân dân huyện Điện Biên đã giành cho các em, cho nhà trường nơi vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn; món quà góp phần thúc đẩy không khí học tập sôi nổi, khơi dậy trong các em lòng yêu thương giữa con người với con người, thể hiện tình đoàn kết giúp đỡ, để các em thấy có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ biên giới của quê hương.

Món quà mà Đoàn trao tặng cho học sinh nhà trường mang lại cho các em nhiều cảm xúc và kỷ niệm khó quên. Qua đó các em đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước, trách nhiệm phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để thi đua, cố gắng trong học tập, ra sức rèn đức, luyện tài, phấn đấu cho tương lai tươi sáng hơn.

Thay mặt các em học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Chi nhánh Bitas Miền Bắc, công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân, Viện kiểm soát nhân dân huyện Điện Biên đã giành cho nhà trường, giành cho các em.

Kính mong Chi nhánh Bitas Miền Bắc, công ty cổ phần sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân, Viện kiểm soát nhân dân huyện Điện Biên quan tâm, động viên về vật chất và tinh thần đến học sinh nơi vùng cao biên giới, nơi đặc biệt khó khăn, là nguồn tiếp thêm động lực để thầy cô, học trò tự tin vươn lên trong cuộc sống. Chúc các đồng chí mạnh khỏe và thành công trên lĩnh vực hoạt động của mình, chúc công ty ngày một phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Trọng Sơn**

